

BÁO CÁO TÓM TẮT

**Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013**

I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013

1. Kinh tế:

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2013 trên tất cả các ngành, lĩnh vực, tuy nhiên nhịp độ tăng trưởng đang chậm lại. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2013 tăng 9,6%, trong đó tốc độ tăng GRDP khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 7,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 3,6%; khu vực dịch vụ tăng 17,3%.

Kết quả thể hiện trên một số ngành, lĩnh vực chủ yếu sau:

a) Về nông, lâm nghiệp, thủy sản:

Sản xuất nông nghiệp vào đầu năm gặp thời tiết khô hạn nên diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân và năng suất cây điều có sút giảm, tuy nhiên tiến độ gieo trồng vụ Mùa đang tăng so cùng kỳ, các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng cho cây trồng được áp dụng tốt.

Tình hình chăn nuôi heo và gia cầm phát triển khá tốt, nhất là chăn nuôi theo hướng tập trung, công nghiệp. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y được tăng cường hơn nên không có dịch bệnh xảy ra.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và công tác phòng chống cháy rừng tuy đã được quan tâm hơn nhưng tình hình vi phạm còn xảy ra khá phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay số vụ vi phạm là 381 vụ tăng 35 vụ so cùng kỳ; xảy ra 18 vụ cháy rừng, thiệt hại 93,13 ha rừng.

Về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: đã có 6/20 xã chỉ đạo điểm phê duyệt quy hoạch, 16/20 xã phê duyệt đề án. Nhìn chung, chương trình xây dựng nông thôn mới tiến độ còn chậm.

b) Về công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,95% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 7.755 tỷ đồng, đạt 31,8% so kế hoạch và tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Về cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng: tiếp tục phát triển, tình trạng thiếu điện từng bước được khắc phục.

c) Về thương mại - dịch vụ:

Tăng trưởng khá cao so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện 11.500 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch năm, tăng 19,1% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu là 326,43 triệu USD, đạt 41,3% kế hoạch năm, tăng 21,2% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 77,81 triệu USD, đạt 58,5% kế hoạch năm, tăng 26,5% so cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan du lịch trong tỉnh ước đạt 100.280 lượt khách; doanh thu ước đạt 85,7 tỷ đồng.

Công tác quản lý thị trường - giá cả được tiến hành thường xuyên, liên tục; các ngành chức năng chủ động trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát và chống các biểu hiện đầu cơ, nâng giá bất hợp lý. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng đầu năm 2013 tăng 1,99% so với tháng 12/2012 và tăng 10,76% so cùng kỳ.

d) Về tài chính - tín dụng:

Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn; ước tổng thu ngân sách nhà nước là 1.713,6 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch năm, tăng 17,6% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách nhà nước 2.812 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán năm, tăng 28,8% so cùng kỳ.

Về tín dụng: tổng vốn huy động là 15.600 tỷ đồng, tăng 14,7% so cùng kỳ, tổng dư nợ tín dụng 19.500 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ; nợ xấu chiếm tỷ lệ 2%.

e) Về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB:

Vốn đầu tư XDCB tập trung ước giải ngân khoảng 550 tỷ đồng đạt 39% kế hoạch. Vốn trái phiếu Chính phủ ước giải ngân 37 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch. Vốn các Chương trình MTQG ước giải ngân 35 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch.

g) Về phát triển doanh nghiệp:

Toàn tỉnh có 258 doanh nghiệp trong nước đăng ký hoạt động kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 901,9 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư FDI: thu hút 6 doanh nghiệp đăng ký với số vốn đăng ký là 33,305 triệu USD.

2. Văn hóa - xã hội:

a) Về giáo dục, đào tạo:

100% trường mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, 100% các trường phổ thông đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch thời gian năm học. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục được nâng lên. Về công tác phổ cập giáo dục, đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: 53/111 xã hoàn thành, đạt tỷ lệ 47,74%, 85/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt tỷ lệ 76,58%, duy trì 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ học sinh bỏ học còn 0,51%.

b) Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm hơn. Tình hình dịch bệnh tuy có giảm và không phát sinh thành dịch trên diện rộng do làm tốt công tác dự phòng nhưng còn phức tạp.

c) Về khoa học - công nghệ:

Tiếp tục thực hiện 21 đề tài chuyển tiếp và triển khai mới 5 đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh; khảo sát thực trạng công nghệ một số doanh nghiệp chế biến điều để có kế hoạch hỗ trợ và cho vay vốn đổi mới công nghệ.

d) Về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của cấp tỉnh và 10 huyện - thị xã, hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản, thăm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ bản được đảm bảo. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm.

đ) Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương nhất là việc góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Về báo chí và xuất bản: đã tổ chức thành công Hội báo Xuân Quý Tỵ 2013 lần thứ II. Thực hiện tốt các đề án, kế hoạch tuyên truyền đã đề ra; việc xuất bản, phát hành ấn phẩm tuyên truyền phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh được triển khai khá tốt.

Phát thanh, truyền hình không ngừng nâng cao chất lượng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị và nhu cầu cung cấp thông tin, giải trí của nhân dân; từng bước cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp tiếp cận thông tin...

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, tỷ lệ người dân thường xuyên tập thể dục tiếp tục tăng lên; đã tổ chức thành công các giải thể thao toàn quốc và khu vực.

e) Về lao động, giải quyết việc làm:

Trong 6 tháng đầu năm 2013 ước giải quyết việc làm cho 14.800 lao động, đạt 49% kế hoạch năm, đào tạo nghề cho 2.500 lao động, đạt 41,6% kế hoạch năm.

g) Về chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo:

Việc giải quyết chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm thường xuyên, các chính sách luôn được giải quyết đúng, đủ, kịp thời. Đã triển khai cụ thể đến các cấp, các ngành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về giảm nghèo, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo... để xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của năm.

h) Về công tác dân tộc:

Các chính sách cho đồng bào dân tộc tiếp tục được tập trung chỉ đạo và quán triệt, triển khai đến cơ sở; công tác quản lý nhà nước về dân tộc đã có nhiều chuyển biến, sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy.

i) Về công tác thanh tra:

Công tác thanh tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu, nội dung kế hoạch thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng mà dư luận quan tâm.

Đã tổ chức tiếp 1.879 lượt công dân tăng 36% so cùng kỳ. Số đơn khiếu nại thuộc quyền thụ lý giải quyết của các cấp là 411 đơn, đã giải quyết 190 đơn, đạt tỷ lệ 46,2%.

Khiếu kiện, tố cáo đông người có dấu hiệu giảm, từ đầu năm đến nay xảy ra 05 lượt, 172 người dân khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội và TP.HCM và 20 lượt, 747 người dân tập trung tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh để khiếu kiện.

k) Về cải cách thủ tục hành chính:

Công tác cải cách thủ tục hành chính được các ngành, các cấp coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu với quyết tâm cao. Trong kỳ, đã triển khai Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2013 và tiếp tục triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015.

3. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại:

a) Về quốc phòng - an ninh:

Bảo đảm giữ vững quốc phòng đặc biệt là quốc phòng trên toàn tuyến biên giới tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bám sát và triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, trên lĩnh vực trật tự xã hội tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, tỷ lệ điều tra, khám phá các vi phạm về trật tự xã hội cao hơn so cùng kỳ. Tai nạn giao thông xảy ra 193 vụ, so với cùng kỳ giảm 152 vụ, giảm 31 người chết và giảm 236 người bị thương.

b) Về đối ngoại:

Mối quan hệ giữa tỉnh và các tỉnh thuộc nước bạn Lào, Campuchia... ngày càng củng cố và phát triển tốt đẹp, đặc biệt là quản lý tốt khu vực biên giới, xây dựng biên giới với Campuchia hòa bình, hữu nghị. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, các vấn đề có liên quan đến yếu tố nước ngoài luôn đảm bảo.

Đánh giá chung: Kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, giá cả các loại nông sản chủ lực của tỉnh tiếp tục giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể... sức mua trong dân giảm sút; bên cạnh đó, nắng hạn kéo dài trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ Đông Xuân và năng suất vụ điều... Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng hợp lý, sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng khá cao, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đáp ứng cơ bản nhiệm vụ đề ra, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Mặc dù đạt được một số kết quả như trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế. Mức tăng trưởng chưa đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt là tăng trưởng trong khu vực công nghiệp từ đó làm cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm lại. Thu ngân sách đạt thấp, cân đối ngân sách thâm hụt, điều hành chi ngân sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nhu cầu chi, nhất là việc giải ngân vốn đầu tư XD CB. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp giảm, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động ngày càng tăng. Việc vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng diễn biến phức tạp, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người. Một số thủ tục hành chính

còn chậm được giải quyết.

II. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2013

1) Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ đã giao cho các cấp, các ngành; Tập trung thực hiện nhất quán, có hiệu quả các nhóm giải pháp theo Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ với nỗ lực cao nhất.

2) Nông nghiệp và kinh tế nông thôn: kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường công tác khuyến nông, chuyên giao các ứng dụng khoa học, các giống mới cho năng suất cao, chi phí thấp, thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ nông dân trong sản xuất. Tạo điều kiện phát triển chăn nuôi công nghiệp, tập trung trên cơ sở đảm bảo về môi trường và gắn với kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp, Ban quản lý đề án cấp xã, đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

3) Công nghiệp: tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư, cơ chế và thủ tục hành chính trong đầu tư để thu hút đầu tư. Tiếp tục rà soát năng lực nhà đầu tư hạ tầng, đơn đốc thực hiện đầu tư hạ tầng theo tiến độ và kiên quyết thu hồi để mời gọi nhà đầu tư khác nếu không tiến triển tiến độ đầu tư. Tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, cơ bản một số khu công nghiệp trọng điểm. Tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua việc nắm bắt rõ tình hình và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tăng cường quảng bá hình ảnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách ưu đãi về đầu tư, danh mục mời gọi đầu tư, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh công tác khuyến công, tăng cường vốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, thực hiện tốt công tác đào tạo, dạy nghề cho người lao động.

4) Thương mại - dịch vụ: tập trung kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường giá cả, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng giá bất hợp lý. Củng cố và đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và vận động “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp huy động vốn đầu tư các khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Tạo điều kiện tốt hơn nữa để thu hút phát triển các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao như ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, viễn thông...

5) Tăng cường công tác đơn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước, phấn đấu giải ngân cao hơn năm 2012. Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc điều hành, thực hiện các dự án trọng điểm. Xây dựng quy định chế tài các chủ đầu tư quản lý, sử dụng vốn không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, thực hiện việc cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các công trình chậm tiến độ. Thực hiện định hướng, dự kiến phân bổ vốn đầu tư XDCB cho năm sau.

6) Rà soát, tập trung thu ngân sách ở mức phấn đấu cao nhất, khai thác tốt các nguồn thu phát sinh, xử lý, phấn đấu giảm nợ đọng thuế đến cuối năm tỷ lệ còn dưới 5%. Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, hạn chế tối đa giải quyết phát sinh ngoài dự toán. Chủ động thực hiện các biện pháp, chính sách tài

khóa, tiền tệ Chính phủ ban hành một cách kịp thời và linh hoạt nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

7) Lĩnh vực văn hóa - xã hội - an sinh xã hội: củng cố các kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2013. Ưu tiên toàn diện cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số...

8) Tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính nhất quán giữa chủ trương và hành động. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, xử lý kịp thời các vụ khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

9) Tăng cường quản lý và bảo vệ biên giới. Tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, duy trì và phấn đấu hơn nữa để giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- LĐVP, phòng KTTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Trăm